

HƯỚNG DẪN

Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trong các trường học năm 2019

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, hoạt động khủng bố quốc tế sẽ lan rộng, mức độ ngày càng nguy hiểm hơn; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu, chiến lược “Diễn biến hoà bình”, triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế của Việt Nam và những hạn chế, yếu kém trong nước để tác động, can thiệp và tiến hành các hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ nhằm chuyển hoá chế độ chính trị ở nước ta. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đây cũng là năm triển khai mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục diễn biến phức tạp; vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, vi sinh an toàn thực phẩm có chiều hướng gia tăng cùng với những khó khăn về đời sống xã hội do bị tác động của thiên tai, dịch bệnh tiếp tục là những vấn đề tác động, ảnh hưởng tới tình hình và nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/HU của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an huyện năm 2019; Chương trình công tác Công an năm 2019 của Công an huyện; Hướng dẫn số 01/HD-CA ngày 29/01/2019 của Công an huyện Lạc Thủy về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và trường học năm 2019.

Phòng GD&ĐT Lạc Thủy đề nghị các trường học phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

Cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các nhà trường thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, học sinh; quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban bí thư, Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của ban Chấp hành

Trung ương (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 39- CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”; Chỉ thị số 46/CT-TW, ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đồn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 21/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn cờ bạc, số đề; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 02/7/2014 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật, vận động nhân dân không tham gia các hoạt động xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền cho Đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên nắm rõ âm mưu thủ đoạn “*Diễn biến hoà bình*”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn chặn nguy cơ “*Tự diễn biến, tự suy thoái*” trong nội bộ, đồng thời thấy rõ thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức trong hội nhập quốc tế để có nhận thức đầy đủ về tình hình nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bọn phản động hoạt động chống Đảng, chống chính quyền.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong các đơn vị, cơ quan doanh nghiệp theo tinh thần Quyết định số 69/QĐ-TW ngày 25/7/2007 của Ban bí thư Trung ương và Quyết định số 489-QĐ/TU ngày 20/02/2008 về việc ban hành quy chế phối hợp nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh. Đồng thời tiếp tục thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/05/2007 của Bộ chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng.

Chủ động thanh tra, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo đối với cá nhân, tổ chức, nhất là những vấn đề gây mất đoàn kết nội bộ, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài và liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Phát huy và thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm và công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị, tham gia giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở.

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định số 33/2002/NĐ-CP, Chỉ thị số 13/2008/CT-TTg ngày 11/04/2008 của Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh Hoà Bình. Quản lý hoạt động của người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn Huyện. Thực hiện đúng quy định về việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu khi tiếp xúc, làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài. Phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc lộ lọt bí mật.

Phát hiện và ngăn chặn kịp thời âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch thông qua kinh tế để chuyển hoá chính trị, truyền bá tư tưởng phản động chống đối xuyên tạc, chia rẽ đoàn kết, kích động tư tưởng trái với đường lối, chủ trương của

PH
: IAC
ĐÁC
CT

Đảng, chính sách của nhà nước, nhất là các hoạt động lợi dụng Internet, mạng viễn thông và các phương tiện thông tin khác nhằm tuyên truyền phá hoại nội bộ, kích động xuống đường biểu tình, gây rối ANTT, truyền bá văn hoá đồi trụy, mê tín dị đoan,..

2. Công tác bảo vệ an ninh kinh tế- văn hoá- tư tưởng, bảo vệ tài sản.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, không để chệch hướng, không bị lừa đảo, nhất là việc cấp phép đầu tư dự án, ký hợp đồng thi công các dự án lớn và chuyên giao công nghệ thiết bị, không để thất thoát, gây thiệt hại tài sản của nhà nước.

Thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế như quản lý ngân sách, đền bù giải phóng mặt bằng trong các dự án lớn; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; Đảm bảo nghĩa vụ đối với Nhà nước cũng như quyền lợi của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Bổ xung chế độ, nội quy đối với các bộ phận liên quan đến tài chính, tài sản có giá trị, kịp thời xem xét những cán bộ có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT với hoạt động văn hoá, đấu tranh ngăn chặn kịp thời việc tán phát tài liệu có nội dung phản động. Tăng cường phối hợp quản lý học sinh. Phòng chống tiêu cực và việc lợi dụng kích động học sinh biểu tình, gây rối trật tự công cộng.

Duy trì lực lượng bảo vệ thường trực 24/24 tại nơi có nhiều tài sản. Kiểm tra, bổ xung trang thiết bị, đảm bảo tường rào, ánh sáng, khoá cửa an toàn... Kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ việc trộm cắp, xâm phạm tài sản.

3. Công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình quốc gia, phòng chống tội phạm, Kế hoạch tổng thể phòng chống ma tuý, mại dâm; Chương trình hành động phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết dứt điểm số cán bộ, công nhân viên liên quan tới ma tuý, cờ bạc, mại dâm, đưa ra khỏi cơ quan những cán bộ nghiện, tái nghiện ma tuý.

Thường xuyên phối hợp với chính quyền và Công an địa phương, huy động cán bộ công nhân viên, học sinh tham gia các đợt cao điểm tấn công phòng chống tội phạm và bài trừ tai tệ nạn xã hội. Chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn làm mất ANTT.

Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường, môi sinh, an toàn thực phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm trong quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, không để xảy ra các vụ việc ảnh hưởng an ninh, trật tự trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lụt bão, thiên tai và giảm nhẹ tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường.



4. Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ chức tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2018; Xây dựng triển khai kế hoạch công tác bảo vệ ANTT năm 2019 đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức, học sinh trong nhà trường. Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác đảm bảo ANTT từ đó góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ công nhân viên, tự giác tham gia các mặt công tác an ninh, trật tự tại cơ quan, nhà trường và cộng đồng dân cư nhất là Chỉ thị số 09 ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về ***“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”***. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, những người tốt, việc tốt, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, nhằm động viên, nhân rộng và thúc đẩy phong trào. Xây dựng cơ quan, trường học ***“an toàn về an ninh trật tự”***.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, nhà trường tham mưu cho cấp uỷ Đảng, thủ trưởng có Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác bảo vệ ANTT trong cơ quan mình; đăng ký phần đấu đạt danh hiệu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT năm 2019.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quy chế liên tịch giữa Công an với các Ban ngành, đoàn thể. Gắn nội dung phong trào với nội dung các cuộc vận động xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá. Tổ chức thu hút học sinh hăng hái tham gia vào các hoạt động trí tuệ, lành mạnh, nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.

Công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phải lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai thực hiện các chương trình công tác và các phong trào khác của từng đơn vị trường học.

5. Công tác xây dựng lực lượng bảo vệ CQDN.

Tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ nhân viên thực hiện Thông tư số 46/2014/TT-BCA, ngày 16/10/2014 của Bộ Công an “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 quy định về bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.

Xây dựng lực lượng bảo vệ đủ về số lượng và chất lượng, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Rà soát trang bị, trang phục và các phương tiện công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ theo quy định của Nghị định số 06/CP của chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an. Rà soát tập hợp đề xuất các cấp có thẩm quyền mở lớp bồi dưỡng, đào tạo chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng bảo vệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thủ trưởng cơ quan, trường học thường xuyên quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ bảo vệ cơ quan về chính trị, tư tưởng và chương trình công tác. Quy định cho lực lượng bảo vệ định kỳ giao ban, giao ca trực. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng và đột xuất. Tham mưu đặc lực cho lãnh đạo đơn vị giải quyết các vụ việc mất ANTT xảy ra ngay tại cơ sở.



Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp, lực lượng bảo vệ cơ sở, địa phương. Thường xuyên thông báo, trao đổi những tình hình có liên quan đến công tác an ninh, trật tự của nhà trường để phối hợp giải quyết.

6. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào hướng dẫn này, đề nghị thủ trưởng các nhà trường chỉ đạo bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Đồng thời tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác ANTT năm 2019 đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, học sinh.

Tổ chức quán triệt và phát động đăng ký thi đua xây dựng “Cơ quan, Trường học an toàn về ANTT” và đăng ký danh hiệu thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019 gửi về Phòng GD&ĐT tổng hợp chuyên đội an ninh Công an huyện trước ngày 10/3/2019 để tập hợp báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp./.

Nơi nhận:

- Các trường trực thuộc;
- TP, các Phó TP;
- Các bộ phận CM;
- Lưu VT, CM THCS (NTH.02).

**KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Quang Thanh